

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2000/MTTQ-BTT

Quảng Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2023

V/v vận động kinh phí ủng hộ Chương
trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho
hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Kính gửi:

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại lễ phát động ngày 13/5/2023 về ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) với chủ đề chương trình “*Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc*”, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, tổng kinh phí khoảng 350-400 tỷ đồng).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 1977/MTTQ-BTT ngày 23/5/2023 báo cáo và xin chủ trương vận động ủng hộ Chương trình 01 tỷ đồng (20 căn nhà, mỗi nhà 50 triệu đồng) để hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 1765-CV/TU ngày 30/5/2023 (kèm theo).

Vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc và Điện Bàn tổ chức vận động trong cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị (lưu ý: không vận động đối với viên chức sự nghiệp trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục) ủng hộ kinh phí, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc theo chủ trương chung của Trung ương nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thời gian vận động từ nay đến hết ngày 31/7/2023 và chuyển về Tài khoản Ban Vận động Quỹ “Vi người nghèo” tỉnh Quảng Nam 3761.0.9044366.91046 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam.

(Kèm theo Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Như trên;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lưu VT, BPT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Võ Xuân Ca

TỈNH ỦY QUẢNG NAM

*

Số 1765-CV/TU

Chủ trương vận động kinh phí ủng hộ
Chương trình xây nhà Đại đoàn kết
cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Nam, ngày 30 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Sau khi xem xét Công văn số 1977/MTTQ-BTT, ngày 23/5/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo và xin chủ trương vận động kinh phí ủng hộ Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; tại phiên họp ngày 24/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

Thông nhất nội dung đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Công văn nêu trên. Giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động việc kêu gọi, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện ở đồng bằng; lưu ý, không phát động tại các địa phương miền núi và viên chức sự nghiệp trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo).
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.



Phan Văn Bình



LỜI KÊU GỌI

CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VIỆT NAM VỀ ỨNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG
NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân
ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng còn nhiều khó khăn; chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ kinh phí, công sức, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... vượt qua khó khăn, hoạn nạn, vươn lên trong cuộc sống. Sự chung tay, góp sức của cộng đồng đã góp phần để nước ta sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa đói, giảm nghèo, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, toàn quốc vẫn còn hàng triệu hộ nghèo, trong đó tỉnh Điện Biên là một trong các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, hiện nay còn hàng vạn hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở và sinh kế để ổn định đời sống.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan thực hiện chương trình "*Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc*", vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân phát huy truyền thống "Thương người như thể thương thân" góp của, góp công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên - Tây Bắc. Thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, dự kiến chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc.

Với ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của chương trình, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng

vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cả nước chung tay góp sức, “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó “máu - thịt” với vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết cùng với tỉnh Điện Biên thực hiện chương trình công khai, minh bạch, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả.

Gần 70 năm đã qua, dân tộc ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhưng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu vẫn mãi mãi là niềm tự hào của quân và dân ta, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, ý chí sắt đá của một dân tộc anh hùng: Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn! Phát huy tinh thần đó, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, sự chung tay góp sức của những tấm lòng “thơm thảo” trên mọi miền đất nước, nhất định những hộ gia đình hôm nay còn nghèo khó sẽ phát huy nội lực, vươn lên để cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Đồng bào các dân tộc Điện Biên - Tây Bắc trọn một lời thề sắt son theo Đảng, cùng với quân và dân cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp hướng về Điện Biên Phủ, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi chương trình nhiều ý nghĩa này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Chiến